

Tiêu điểm về: Chiến lược chống chịu khí hậu của Washington

Cần hành động

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của cháy rừng, sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt ở Washington. Ngay cả những ảnh hưởng chậm hơn do biến đổi khí hậu gây ra, như mực nước biển dâng, axit hóa đại dương và mất băng tuyết, cũng đang gây thêm căng thẳng cho cộng đồng, cơ sở hạ tầng và môi trường tự nhiên của chúng ta.

Mọi khu vực trong tiểu bang của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó bởi những thay đổi này và những ảnh hưởng sẽ được cảm nhận rõ ràng trong nền kinh tế, môi trường và sức khỏe của cộng đồng chúng ta.

Để giúp Washington chuẩn bị cho những ảnh hưởng này, Bộ Môi Sinh Washington đang nỗ lực cập nhật Chiến lược Chống chịu Khí hậu của bang trước ngày 30 tháng 9 năm 2024, [theo chỉ đạo của Cơ quan lập pháp trong Chương 70A.05 RCW](#).

Dự đoán, chuẩn bị, thích ứng

Khả năng chống chịu khí hậu là quá trình liên tục nhằm dự đoán, chuẩn bị và thích ứng với những thay đổi của khí hậu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ thống tự nhiên, cơ sở hạ tầng và cộng đồng của chúng ta.

Chiến lược Chống chịu Khí hậu sẽ giúp chúng ta áp dụng các phương pháp tiếp cận mang tính chiến lược và tổng hợp để quản lý tốt hơn những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra.

Phân bố không đồng đều

Tác động của biến đổi khí hậu sẽ không ảnh hưởng như nhau đến mọi khu vực của Washington. Chúng thường tấn công các cộng đồng da màu, cộng đồng thu nhập thấp và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước tiên và tệ nhất. Những cộng đồng tương tự này có thể không có đủ nguồn lực để thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu, ngăn chặn hoặc

giúp họ chống chọi với các tác động của khí hậu và họ có thể gặp khó khăn trong việc phục hồi sau các hiện tượng do khí hậu gây ra, như lũ lụt hoặc nắng nóng cực độ.

Chiến lược Chống chịu khí hậu được cập nhật của Bộ Môi Sinh sẽ cho phép tiểu bang kết hợp công bằng khí hậu vào cốt lõi của các hành động mà chúng tôi thực hiện để giải quyết những bất bình đẳng này và hướng các nguồn lực đến những nơi cần thiết nhất. Điều này sẽ giúp chúng tôi mang lại một tương lai công bằng và kiên cường hơn cho tất cả người dân Washington.

Chiến lược toàn tiểu bang sẽ làm gì?

Chiến lược Chống chịu Khí hậu được cập nhật của chúng tôi sẽ:

- [Ưu tiên công bằng môi trường](#) và tiếp tục tập trung vào công bằng và giảm tác động của biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng đang phải chịu quá nhiều gánh nặng.
- Xác định những cách mà tiểu bang có thể hỗ trợ các hoạt động ứng phó với khí hậu của các [Bộ lạc](#), chính quyền địa phương và những tổ chức khác.
- Tập hợp [công việc ứng phó với biến đổi khí hậu hiện tại](#) của nhiều cơ quan tiểu bang để nâng cao hiệu quả và sự phối hợp các nỗ lực của tiểu bang, bao gồm cả các cơ hội tài trợ của liên bang.
- Xác định các giải pháp và hành động nhằm giải quyết các rủi ro và tình trạng dễ bị tổn hại cao nhất về biến đổi khí hậu, bao gồm xác định các cơ quan đứng đầu chịu trách nhiệm thực hiện các hành động và theo dõi tiến độ thực hiện các bước này.

Chúng ta sẽ phát triển chiến lược như thế nào?

Bộ Môi Sinh đang làm việc với một nhóm liên ngành gồm chín cơ quan tiểu bang khác để hỗ trợ phát triển chiến lược: Nông nghiệp, Thương mại, Cá và Động vật hoang dã, Y tế, Tài nguyên Thiên nhiên và Giao thông Vận tải, cùng với Ban Quản lý Khẩn cấp Washington, Ủy ban Bảo tồn Bang Washington và Hiệp hội Đối tác Puget Sound.

Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các cơ quan tiểu bang quan tâm khác muốn tham gia hoặc có các hoạt động liên quan về an toàn của người lao động hoặc phản ứng của cộng đồng.

Chúng tôi sẽ yêu cầu tư vấn khoa học và kỹ thuật từ [Nhóm Ảnh hưởng Khí hậu của Đại học Washington](#). Nhóm này cũng sẽ đóng vai trò là nguồn lực trung tâm cho các cơ quan nhà nước về dữ liệu tác động của khí hậu.

Bộ Môi sinh sẽ thu hút nhiều nhóm quan tâm vào quá trình này ([xem dự thảo Kế hoạch Tham gia](#)) và chúng tôi sẽ kết hợp các tiêu chí để ưu tiên các hành động và đáp ứng các yêu cầu khác cho chiến lược.

Yêu cầu chiến lược

Chiến lược Chống chịu Khí hậu được hướng dẫn bởi các nguyên tắc sau:

- Ưu tiên các hành động:
 - nhằm giảm sự bức hơi khí nhà kính.
 - triển khai các giải pháp tự nhiên, khôi phục môi trường sống hoặc giảm bớt các yếu tố gây căng thẳng làm trầm trọng thêm tác động.
 - giải quyết các vấn đề cụ thể cần quan tâm như hạn hán và nắng nóng đô thị.
 - thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe con người.
- Bảo vệ các cộng đồng đang chịu quá nhiều gánh nặng và các nhóm dân cư dễ bị tổn hại và mang lại kết quả công bằng hơn.
- Xem xét các phương pháp tiếp cận linh hoạt và thích ứng để chuẩn bị cho những ảnh hưởng khó lường của khí hậu.
- Giải quyết các rủi ro ở từng khu vực địa lý của bang một cách thích hợp.

Chiến lược phải bao gồm bản tóm tắt về công việc phục hồi khí hậu hiện có của mỗi cơ quan. Nó cần xác định những lỗ hổng chính để thúc đẩy các hành động chống chịu khí hậu và giúp phát triển các chiến lược

và hành động nhằm giải quyết các rủi ro và tổn hại lớn nhất về khí hậu đối với cộng đồng và hệ sinh thái của Washington.

Chúng tôi cần bao gồm chi phí ước tính để áp dụng chiến lược và cơ cấu được đề xuất để cho phép cơ quan phối hợp và ưu tiên liên tục.

Mốc thời gian

Mùa đông 2023-24 và Mùa xuân 2024: Xác định những khoảng trống, nhu cầu, hành động và đề xuất

Mùa hè năm 2024: Điều chỉnh các hành động của tiểu bang

Mùa thu năm 2024: Hoàn thiện chiến lược; xuất bản trước ngày 30 tháng 9 năm 2024

Xuyên suốt quá trình: Gắn kết với cộng đồng

Mùa thu năm 2025: Đến hạn nộp báo cáo tiến độ (hai năm một lần)

2028: Cập nhật chiến lược (4 năm một lần)

Thông tin liên quan

- [Trang web Chiến lược Chống chịu Khí hậu](#)
- [Đăng ký danh sách email](#)

Thông tin liên lạc

Jennifer Hennessey

Special Assistant to the Director
Jennifer.Hennessey@ecy.wa.gov
360-972-5887

Khả năng tiếp cận ADA

Cần dịch vụ cho người khuyết tật, xin liên lạc Bộ Môi Sinh 360-407-6831, hoặc gửi email ecyadacoordinator@ecy.wa.gov hoặc truy cập <https://ecology.wa.gov/accessibility>. Dùng Relay Service hoặc TTY gọi 711 hoặc 877-833-6341.